

Ky: Cái Ch CS CS CS
25/9
2012 Hanh

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 159/LĐLĐ

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 9 năm 2012

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng
Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn
năm 2012

CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN	
CV	Số: 200
ĐẾN	Ngày: 20/9/2012

Kính gửi: - Liên đoàn lao động các huyện, thành phố, thị xã;
- Công đoàn ngành; công đoàn cơ sở trực thuộc;
- Công đoàn các đơn vị, doanh nghiệp TW trên địa bàn.

Thực hiện Công văn số 1131/TLĐ, ngày 03/8/2012 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng **Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2012**; nhằm huy động vai trò của các tầng lớp lao động với các hoạt động bảo vệ môi trường hướng tới nền "Kinh tế Xanh", đẩy mạnh vai trò của các cấp công đoàn tham gia bảo vệ môi trường, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu các cấp công đoàn thực hiện các dung sau:

1. Tuyên truyền về Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2012.
Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn (gọi tắt là Chiến dịch) do Australia khởi xướng năm 1993 và được chương trình Môi trường Liên hợp Quốc phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức vào tuần thứ 3 tháng 9 hàng năm. Chiến dịch đã trở thành một sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng, thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm triệu người và hơn 130 quốc gia. Chiến dịch là dịp quy tụ các doanh nghiệp, nhóm cộng đồng, trường học, cá nhân và các quốc gia trên toàn cầu cùng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường, phục hồi tài nguyên, giáo dục cộng đồng, thu gom, xử lý, tái chế chất thải...

Chủ đề Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2012 là "**Nơi sinh sống của chúng ta... Hành tinh của chúng ta... Trách nhiệm của chúng ta**" (Our Place...Our Planet...Our Responsibility), nhấn mạnh các hành động được thực hiện bởi mỗi cá nhân trong cộng đồng từ đó sẽ mang lại những tác động mang tính toàn cầu, đồng thời đặt ra câu hỏi cho chúng ta về trách nhiệm đối với môi trường ở mức độ cá nhân và cộng đồng, góp phần vào những nỗ lực vì môi trường toàn cầu.

Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã thống nhất đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng, lựa chọn thành phố Đà Nẵng, thành phố duy nhất của Việt Nam đạt giải thưởng "Thành phố bền vững về môi trường ASEAN năm 2011", là địa phương đăng cai tổ chức Lễ phát động quốc gia Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2012 và các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch.

2. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, thể hiện trách nhiệm, đóng góp chung vào những nỗ lực quốc gia và toàn cầu làm cho thế giới sạch hơn bằng những hành động thiết thực:

Tổ chức chiến dịch tuyên truyền Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2012 với các hình thức như: treo băng zôn, pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền kêu gọi bảo vệ môi trường ở nơi cộng đồng, tại trụ sở cơ quan làm việc, truyền thông đến các hộ dân bằng xe loa, xe đạp, áp phích, tờ rơi, triển lãm hình ảnh, tranh vẽ trưng bày các hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương;...

Vận động CNVCLĐ và cộng đồng chấp hành tốt Luật Bảo vệ môi trường, tham gia tích cực và các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2012. **Mỗi công đoàn cơ sở có ít nhất 01 việc làm hưởng ứng Chiến dịch bằng các hình thức như:** tổ chức các hoạt động trồng cây; tổng vệ sinh thu gom rác, làm sạch nơi làm việc, khu dân cư sinh sống, vớt rác trên kênh ngòi, khơi thông cống rãnh;... **vào tuần thứ 3 tháng 9 năm 2012.**

3. Vận động toàn xã hội cùng hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn. Các cá nhân, tổ chức xã hội và doanh nghiệp bằng nhiều cách khác nhau có những hoạt động thiết thực góp phần bảo vệ môi trường. Kết hợp đẩy mạnh công tác Bảo vệ môi trường với công tác An toàn vệ sinh lao động.

Trên cơ sở công văn hướng dẫn này đề nghị các cấp công đoàn chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2012; tổng hợp kết quả và gửi báo cáo về Liên đoàn Lao động tỉnh (qua Ban Tuyên giáo) để theo dõi tổng hợp báo cáo Tổng Liên đoàn. *phải*

Nơi nhận:

- Thường trực;
- Như kính gửi;
- Sở tài Nguyên và Môi trường;
- Đăng Website LĐLĐ tỉnh;
- Lưu: VP, TG.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH**



Ngô Việt Hà
Ngô Việt Hà